

Tăng cường công tác thi đua khen thưởng tại các cấp Hội Nhà báo địa phương

05:34 11/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thực hiện hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023, ngày 10/11/2023 tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cùm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2023.

Đến tham dự có các đồng chí Vũ Thị Hà, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam; Hà Ngọc Văn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, Tổng Biên tập Báo Yên Bái phụ trách Cùm thi đua; Hoàng Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đồng chí đại biểu đại diện Hội Nhà báo 6 tỉnh gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang và Vĩnh Phúc.

Dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, trong thời gian qua Cùm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Cùm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.



Ông Ma Văn Chúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua trong Cụm, ngay từ đầu năm các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, các cấp Hội đều phát động các phong trào thi đua đến các chi hội, hội viên, nhà báo. Cụm thi đua đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong năm đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển các Hội trong Cụm, đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương và phong trào thi đua chung của Hội Nhà báo Việt Nam. Việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2023 là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua...”



Bà Vũ Thị Hà, Trưởng Ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: PV

Bà Vũ Thị Hà, Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao hoạt động thi đua của Hội Nhà báo các cấp, đặc biệt là Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc, Cụm đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy sự phát triển hội viên ở các tổ chức hội các cấp. Trong thời gian qua, tổ chức Hội Nhà báo từ Trung ương đến địa phương đã tập trung chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua của Cụm trong năm 2024; trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo địa phương.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sâu sắc của đại biểu và nhiều ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm đổi mới sáng tạo của các Hội Nhà báo trong Cụm thi đua để các đơn vị tham khảo, học tập, qua đó từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh trong Cụm.



Thay mặt Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt hai chiều của hội viên hội nhà báo của các cơ quan báo Trung ương tại địa phương cần được quản lý chặt chẽ; cần thống nhất mô hình cấp hội ở cấp địa phương; sớm ban hành văn bản hướng dẫn và quản lý phóng viên thường trú tại các tỉnh; thống nhất đánh giá và xếp loại hội viên cấp cơ sở; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên...



Tại hội nghị này, các đơn vị trong Cụm đã tiến hành bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; phát động và ký Giao ước thi đua năm 2024 và chuyển giao đơn vị Trưởng Cụm năm 2024 cho Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tang-cuong-hoat-dong-thi-dua-tai-hoi-nha-bao-dia-phuong-trong-tinh-hinh-moi>